

การประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก  
(Asia-Pacific Parliamentary Forum - APPF) ครั้งที่ ๒๘  
ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓  
ณ อาคารรัฐสภา กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย

การประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๒๘ (The 28<sup>th</sup> Annual Meeting of the Asia-Pacific Parliamentary Forum - APPF) มีรัฐสภาจากประเทศสมาชิกเข้าร่วมการประชุม จำนวน ๑๙ ประเทศ (จากจำนวนประเทศสมาชิก ๒๗ ประเทศ) และประเทศผู้สังเกตการณ์ จำนวน ๑๐ ประเทศ



### คณะผู้แทนรัฐสภาไทย

ผู้แทนจากรัฐสภาไทยที่เดินทางเข้าร่วมการประชุมตามคำเชิญของประธานรัฐสภาเครือรัฐออสเตรเลีย ประกอบด้วย นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็น หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย และ นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา อุปทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้รับแต่งตั้งจากรัฐสภาเป็นที่ปรึกษาคณะผู้แทนรัฐสภาไทย

สาระสำคัญของการประชุม APPF ครั้งที่ ๒๘ ประกอบด้วย

๑. การประชุมคณะกรรมการบริหาร (The Executive Committee Meeting) ที่ประชุมได้รับรองระเบียบวาระการประชุม ร่างข้อมติ เอกสารรายงานผลการปฏิบัติตามข้อมติ และข้อเสนอในการแก้ไขข้อบังคับการประชุม APPF

๒. การประชุมคณะกรรมการยกร่างข้อมติและแถลงการณ์ร่วม (Meeting of Drafting Committee) ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อมติ (Draft Resolutions) ซึ่งเสนอโดยประเทศสมาชิก รวมทั้งพิจารณาและยกร่างแถลงการณ์ร่วม (Joint Communique) ซึ่งเป็นเอกสารสุดท้ายของการประชุม โดยมีข้อมติที่ผ่าน

การเห็นชอบจากที่ประชุม จำนวน ๑๙ ข้อมติ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมเต็มคณะรับรอง และพิจารณาข้อเสนอแก้ไขข้อบังคับ APPF เกี่ยวกับการแต่งตั้งประธานกิตติมศักดิ์และประธานการประชุมด้วย

นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้แสดงความคิดเห็นว่าในการพิจารณาร่างข้อมติเรื่อง “การหารือเกี่ยวกับสภาพที่เลวร้ายด้านมนุษยธรรมของชาวโรฮิงจา” (Addressing the Humanitarian Plight of the Rohingya People) การยกประเด็นหารือในเรื่องนี้เป็นการพาดพิงประเทศที่สามซึ่งไม่ได้เข้าร่วมการประชุมด้วย นอกจากนี้ ยังได้ร่วมแก้ไขร่างแถลงการณ์ร่วมเรียกร้องให้ทุกประเทศร่วมมือกันในการรับมือความท้าทายด้านมนุษยธรรมและการพัฒนาของภูมิภาค

**๓. การประชุมเต็มคณะ (Plenary Session)** ที่ประชุมเต็มคณะได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระของการประชุม ๕ วาระและรับรองร่างข้อมติที่เกี่ยวข้องจำนวน ๑๙ ข้อ ประกอบด้วย

๓.๑ การประชุมสมาชิกรัฐสภาสตรี APPF มีประเด็นอภิปราย ๓ หัวข้อ ได้แก่ ๑) การเสริมสร้างความเท่าเทียมทางเพศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและความรุ่งเรืองร่วมกัน โดยตระหนักถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒) การพัฒนาการเข้าถึงการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีของสตรีและเด็กหญิง และ ๓) การสนับสนุนความเท่าเทียมกันทางเพศและพลังของสตรีในการตัดสินใจทุกระดับ

๓.๒ ด้านการเมืองและความมั่นคง มีประเด็นอภิปราย ๔ หัวข้อ ได้แก่ ๑) การปกป้องเกียรติของสถาบันรัฐบาลและรัฐสภา ๒) การเสริมสร้างบทบาทของรัฐสภาในการสนับสนุนสันติภาพ ความมั่นคงและความรุ่งเรืองในภูมิภาค ๓) การหารือประเด็นการขับเคลื่อนกระบวนการหัวรุนแรง และ ๔) การสนับสนุนความร่วมมือมุ่งสู่การเสริมสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์

การอภิปรายหัวข้อ “การปกป้องเกียรติของสถาบันรัฐบาลและรัฐสภา” นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ได้กล่าวถึงความสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน ซึ่งปัจจุบันมีความท้าทาย ๓ ประการ ดังนี้

๑. ประชาธิปไตยจะเข้มแข็งได้จะต้องอยู่บนพื้นฐานความเชื่อมั่นของประชาชน รัฐสภาต้องมีความโปร่งใส ความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์ รวมทั้งสมาชิกรัฐสภาต้องประพฤติตนเหมาะสมและเป็นแบบอย่างที่ดี ดำเนินงานที่มุ่งประโยชน์เพื่อประชาชน

๒. กฎหมายภายใต้สหประชาชาติและกฎบัตรอาเซียนยังไม่มีกรอบบังคับใช้ที่เพียงพอ จึงควรสร้างความสอดคล้องทางกฎหมายภายในประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันมากขึ้น เพื่อรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ

๓. ส่งเสริมระเบียบในภูมิภาคโดยการดำเนินนโยบายต่างประเทศที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผ่านช่องทางการทูตและการเจรจาอย่างสม่ำเสมอ

๓.๓ ด้านเศรษฐกิจและการค้า มีประเด็นอภิปราย ๓ หัวข้อ ได้แก่ ๑) การสร้างความแข็งแกร่งให้แก่สถาบันการค้าและการเติบโต ๒) ความมั่นคงด้านอาหารและการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน และ ๓) การปรับปรุงการมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจดิจิทัลและเสริมสร้างความเชื่อมโยงทั่วทั้งภูมิภาค

๓.๔ ด้านความร่วมมือภายในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก มีประเด็นอภิปราย ๓ หัวข้อ ได้แก่ ๑) การเสริมสร้างบทบาทรัฐสภาเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ๒) การสนับสนุนความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในภูมิภาค และ ๓) การสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน

การอภิปรายหัวข้อ “การสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในวาระที่ ๓ ด้านความร่วมมือระดับภูมิภาคในเอเชียและแปซิฟิก นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ กล่าวว่า รัฐภาคีได้ร่วมลงนามและให้สัตยาบันในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๘ แต่ยังไม่มีความก้าวหน้าเท่าใดนัก รัฐสภาควรเน้นการแก้ปัญหาความยากจน ความอดอยากหิวโหย ปัญหาด้านสุขภาพ ความเท่าเทียมทางเพศ ความเสมอภาค และปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยยกกรณีของไทยที่ได้น้อมนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาใช้ในการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาในมิติต่าง ๆ นอกจากนี้ ฝ่ายนิติบัญญัติและภาครัฐบาลควรร่วมมือกันให้มากยิ่งขึ้นเพื่อดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

๓.๕ การดำเนินการของ APPF ในอนาคต ที่ประชุมได้รับแจ้งเกี่ยวกับข้อเสนอแก้ไขข้อบังคับ APPF และการแต่งตั้งประธานรัฐสภาออสเตรเลียเป็นประธานการประชุมในเบื้องต้นเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับการประชุม จนกระทั่งเสร็จสิ้นการประชุม APPF ครั้งที่ ๒๙ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔

๔. การประชุมกลุ่มอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย ได้เห็นว่ากลุ่มประเทศอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้วางเว้นจากการมีเวทีหารือร่วมกันภายใต้การประชุม APPF มานานหลายปี จึงเสนอให้มีการประชุมกลุ่มย่อยอีกครั้งในการประชุม APPF ครั้งที่ ๒๘ ที่ประชุมให้การตอบรับและเห็นพ้องกันว่าควรให้มีการประชุมกลุ่มย่อยในการประชุม APPF ทุกครั้ง

นอกจากนี้ นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย ได้หารือทวิภาคีกับคณะผู้แทนรัฐสภาญี่ปุ่น โดยได้แสดงความเสียใจต่อการถึงแก่อสัญกรรมของนายยาสุฮิโร นากาโซเนะ อดีตนายกรัฐมนตรี และหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างองค์พระประมุขและพระราชวงศ์ของทั้งสองประเทศ รวมทั้งแสดงความยินดีและขอบคุณที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APPF ครั้งที่ ๓๐ ในปี ๒๕๖๕ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในมิติอื่น ๆ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุน และการศึกษาที่สำคัญ เช่น ความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กับสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติ (National Institute of Technology – NIT) ประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อน และประเด็นด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมทั้งชื่นชมการเป็นต้นแบบทางด้าน การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะการนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ มารีไซเคิลและผลิตเป็นเหรียญรางวัลกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ ๓๒ ณ ประเทศญี่ปุ่น